

หัวข้อข่าว เจ้าพระยา(7/10/64)

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 7 ตุลาคม 2564

ที่มา : <https://siamrath.co.th>

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

**สยามรัฐ**  
Siam Rath

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ๓ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค ๓ กีฬา เศรษฐกิจ ๓ เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เกษตร

คอลัมน์ ๓ กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์บันเทิง สตรี วัยใส-นิวเจน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต อบอุ่น รอบเมือง

## เจ้าพระยา(7/10/64)

๓ ทวีต ๓ Share 0 ๓ Share 0

๓ เจ้าพระยา ๓ 7 ตุลาคม 2564 00:10 น. ๓ สังคมสยามรัฐ



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...\*...

“ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของแผ่นดิน” จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่าถึงวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายๆ พื้นที่ใน 18 จังหวัดที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมประกอบด้วย สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ...\*...

ที่น่าเป็นห่วงคือมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-2 สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีโอกาสเจอพายุนีก 2 ลูกที่จะเข้ามาทางอีสานเหนือ ขณะที่มีความเสี่ยงสะท้อนจากประชาชนผ่านกรุงเทพโพลล์ว่า ไม่สู้จะเชื่อมั่นกับฝีมือการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเท่าไรนัก ...\*...

จึงเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องขึ้นโต๊ะบัญชาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่วมเทปฏิบัติงานกอบกู้ศรัทธากลับคืนมาให้ได้ หากทำได้สำเร็จ ก็แน่นอนว่าจะได้รับอนานิสงส์ส่งผลบวกไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯอีกครั้ง ...\*...

หัวข้อข่าว เจ้าพระยา(7/10/64)

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 7 ตุลาคม 2564

ที่มา : <https://siamrath.co.th>

แม้จะมีถ้อยแถลงจากนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่เพราะกลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ถึงได้เซ็นยกเลิกลำดับหมายให้พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกฯเข้ามาดูแล กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่เคยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตร กระทั่งประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง เพราะกระทรวงเกษตรฯ นอกจากจะมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการแล้ว ยังอยู่ภายใต้การกำกับของรองนายกฯที่ชื่อนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย ...\*...

“ได้มีการหารือกันในรายละเอียดแล้วถึงการบริหารงานภายในกระทรวงเกษตรฯ โดยเป็นการเห็นชอบร่วมกันระหว่างพลเอกประวิตร รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายจรินทร์ รองนายกฯและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายเฉลิมชัย รัฐมนตรีเกษตรฯในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้การบริหารงานในกระทรวงเกษตรฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” ถ้อยแถลงจากโฆษกประจำสำนักนายกฯ ...\*...

กระนั้น บรรดาคู่มือการเมืองต่างก็มองว่า งานนี้นอกจากเป็นการยอมถอยของพลเอกประยุทธ์ และพลเอกประวิทย์แล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณด้วยว่า รัฐบาลนี้น่าจะยังอยู่อีกนาน ไม่น่าจะมีการยุบสภาในเร็ววันนี้ตามที่บางฝ่ายปล่อยข่าวมาตลอด ...\*...

ส่วนเรื่องการปรับ ครม.นั้น “เจ้าพระยา” ได้อธิบายว่า “มีแน่” แต่อย่างเร็วสุด ก็คงเป็นช่วงเดือนหน้า และทุกอย่างยังอยู่ในการคอนโทรลของ “ลุงตู่-ลุงป้อม” เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ...\*..

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งส่งมอบเงินบริจาคต่อให้กับองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 130 องค์กร ภายใต้เว็บไซต์ “ปันบุญ” ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่กล่องรับบริจาคที่สาขาของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ...\*...

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “Hackathon: Finding the Best Enabler” เฟ้นหาสุดยอด นวัตกรรม โซลูชัน สู่การปลดล็อกธุรกิจ SMEs ยุคใหม่ พร้อม กล่าว Special speech ในหัวข้อ “New Solution กับการปลดล็อก SMEs ไทย สู่ธุรกิจ” วันที่ 7 ต.ค. เวลา 09.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ <https://bit.ly/3osUjO9>